

Phòng QLKH Thương Dao & Công Tác Mạng LTA

MM6

**BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *41* / BCĐLNKT-VP
V/v mời viết bài cho Diễn đàn Hội nhập
kinh tế quốc tế năm 2018

Hà Nội, ngày *05* tháng *10* năm *2018*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: *664*.....

Ngày *16* tháng *10* năm *2018*

Kính gửi: *Đại học Thương Mại*

Wau

MM6

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 (dự kiến vào tháng 11 năm 2018).

Đây là Diễn đàn thường niên về hội nhập kinh tế quốc tế được tổ chức lần thứ 2 do Lãnh đạo Chính phủ trực tiếp chủ trì các phiên thảo luận, nhằm mục tiêu tạo lập cầu nối chia sẻ thông tin và thảo luận các khuyến nghị chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế giữa các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế.

Diễn đàn 2018 dự kiến tập trung vào chủ đề “Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới – chủ động, đổi mới, thiết thực và hiệu quả”, gồm 2 nhóm nội dung:

- Nhóm 1: Việt Nam trước những sự kiện nổi bật và xu thế mới trong kinh tế và thương mại quốc tế. Phân tích, dự báo động thái của các nước lớn trong chính sách hội nhập kinh tế quốc tế (căng thẳng thương mại ngày càng leo thang; nguy cơ chiến tranh thương mại và tài chính tiền tệ, thách thức về cải cách hệ thống thương mại đa phương...). Đề xuất quan điểm và chính sách phù hợp để ứng phó với diễn biến mới của tình hình hội nhập thế giới và khu vực.

- Nhóm 2: Vấn đề thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam (CPTPP và EVFTA). Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp. Những vấn đề đặt ra đối với cải cách thể chế và tiếp cận thị trường.

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế trân trọng kính mời Quý cơ quan tham gia viết bài cho Diễn đàn nói trên (nội dung bài viết xoay quanh một trong những nội dung chủ đề của diễn đàn; không giới hạn số lượng bài viết).

Các bài viết sẽ được lựa chọn, biên tập và đăng tải tại Kỷ yếu Diễn đàn 2018 và đăng tải trên Tạp chí Hội nhập của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế rất mong nhận được sự tham gia của Quý cơ quan để tạo lập được một diễn đàn thực chất, đóng góp hiệu quả vào quá trình tư vấn và hoạch định chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế.

Bài viết (bao gồm cả bản cứng và bản mềm) xin gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế trước ngày **31 tháng 10 năm 2018**.

Đầu mối liên hệ: Tiểu ban Nội dung Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế thường niên năm 2018, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (anh Thành Long; email: thanhlongvn@gmail.com; Điện thoại: 024.38262549). Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Trưởng BCĐLNKT,
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, VPBCĐLNKT (200).



TỔNG THƯ KÝ

THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Đỗ Thăng Hải